



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

2 กรกฎาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. ลองโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ

- นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก อัปเดตสถานการณ์โควิด 19 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ย้ำเตือนให้ทั่วโลกเตรียมรับมือกับผลกระทบจากปัญหา Long COVID ที่จะส่งผลให้เกิดปัญหาโรคเรื้อรังต่าง ๆ ตามมา ทั้งเบาหวาน ความจำเสื่อม โรคหัวใจและหลอดเลือด เพราะมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากหลักพันล้านคน แม้อัตราเกิดจะไม่มาก แต่จำนวนผู้ป่วยจริงจะมีจำนวนมาก ควรใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวเสมอ การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก

#### 2. มาเลเซียยกเลิกสวมหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า

- กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย ประกาศยกเลิกการบังคับสวมหน้ากากอนามัยบนขนส่งสาธารณะและหน่วยงานสาธารณสุขตั้งแต่วันพุธหน้าเป็นต้นไป ภายหลังจากโควิด 19 ไม่ได้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ยังคงบังคับใช้เฉพาะผู้ที่ผลตรวจโควิด 19 เป็นบวก และบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงสนับสนุนการใช้หน้ากากอนามัยขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ ส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้สูงอายุและคนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีฝูงชนจำนวนมาก พร้อมลดวันกักตัวผู้ป่วยโควิด 19 จาก 7 วัน เหลือ 5 วัน



## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

### เยี่ยมญาติใจด้วยพลัง บ.ว.ร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, acnews, hfocus, thailandplus)

- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ชูตัวอย่างชุมชนบ้านคลองเหมืองใหม่ จ.สมุทรสงคราม ใช้พลัง บ.ว.ร (บ้าน/ชุมชน วัด/โรงเรียน และหน่วยงานราชการ) ดูแลเยี่ยมญาติใจคนในชุมชนทุกกลุ่มวัย และกลุ่มเสี่ยง ตั้งทีมอาสาสมัครสุขภาพจิตในชุมชน (อสช.) ค้นหาปัญหา สำนวสุขภาพจิต 4 กลุ่มวัย วางแผนช่วยเหลือได้ตรงจุด ตั้งเป้าขยายผลในรพ.สต.ของ อ.อัมพวาทั้ง 17 แห่ง

### โรคฝีดาษวานร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, mcot, sanook, thailandplus)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 ก.ค.-ปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร 91 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในเดือน มิ.ย.66 เดือนเดียวพบผู้ป่วยเพิ่ม 48 ราย ซึ่งมากกว่า 2.3 เท่าของผู้ป่วยในเดือน พ.ค. ส่วนใหญ่อยู่ใน กทม. โดยเป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 48 รายและมีประวัติติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ร่วมด้วย 22 ราย ปัจจัยเสี่ยงมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน หรือมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จั๊ก่อนป่วย ยังไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้ขอความร่วมมือเครือข่ายฯ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในการสังเกตอาการและการป้องกันโรคฝีดาษวานรแก่กลุ่มเสี่ยง โดยงดการสัมผัสแนบชิดกับผิวหนังผู้ป่วยหรือ ผื่น ตุ่มหนอง สารคัดหลั่ง และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน

### นโยบายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, linetoday)

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดินหน้าโครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่หลากหลายและโดดเด่น มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยสมุนไพร คาดหวังให้มีศูนย์เวลเนส (Wellness Center) เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการและสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ

### แนวคิด “กิน อยู่ ู้ รักษา”

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย

- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดินหน้าส่งเสริมพัฒนาแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร พร้อมส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และการแพทย์พื้นบ้านไทยเพื่อนำไปใช้ในระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยและทุกสังคมในการดูแลสุขภาพ มุ่งเน้นการเผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ด้วยแนวคิด “กิน อยู่ รู้ รักษา” เน้นเรื่องการกินอาหารเป็นยา รวมถึงซ่อมแซมสุขภาพที่เจ็บป่วย จะเน้นการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านในท้องถิ่น ที่มีความเชี่ยวชาญการรักษาในแต่ละกลุ่มโรค</p>	
<p><b>อภัยภูเบศรคว้ารางวัลที่ 1 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน)  -กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการด้านสมุนไพร โดยปีนี้มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ส่งผลงาน “มีสคูลสเปรย์” เข้ารับการคัดเลือก โดยได้รับรางวัลประเภทที่ 1 Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.66 สรรพคุณแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบ มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ายาแผนปัจจุบัน มีสคูล สเปรย์ ย่อมาจาก muscle ที่แปลว่ากล้ามเนื้อ และ cool ที่แปลว่าเย็น หลังฉีดสเปรย์จะให้ความรู้สึกเย็นสบาย คลายความปวดลงทันที ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำสมุนไพรกระดูกไก่ดำมาทำเป็นสเปรย์เป็นครั้งแรกของโลก</p>	
<p><b>จับบุหรี่ไฟฟ้า</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (mcot , thailandplus, linetoday)  - กรมควบคุมโรค โดยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สนธิกำลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จับและยึดบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่กว่า 3 ราย กลางตลาดนัดเสียบด่วนรามอินทรา กทม. โดยมีมูลค่าความเสียหายกว่าล้านบาท  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์)  -ผู้ว่าฯ จ.ลำปาง เผยฝ่ายปกครอง อ.เมือง สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจค้นอาคารเลขที่ 199 ถ.ทิพย์วรรณ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง พบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาเติมบุหรี่ไฟฟ้า และอะไหล่ตัวเครื่องสำหรับสูบ ตามเบาะแสที่ได้รับแจ้ง โดยยึดของกลางได้เป็นจำนวนมาก และกำชับให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>	
<p><b>ติวเข้มการใช้วิทย์คนนาคม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (acnews, thailandplus)  - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรม สบส. จัดอบรมการใช้วิทย์คนนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ พัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านกฎหมาย เทคนิคการใช้วิทย์คนนาคม แก่บุคลากรสาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งต่อ ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันที่</p>	
<p><b>ท้องผูกเรื้อรัง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, pptvhd36, linetoday)  - นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนท้องผูกเรื้อรัง หากไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ทันเวลา อาจส่งผลให้เกิดอันตรายได้ เช่น มะเร็งลำไส้ เป็นต้น ป้องกันได้โดยเมื่อเกิดอาการท้องผูกในกรณีที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ร่วมกับมีอาการน้อย ไม่มีอาการสัญญาณเตือน อาจปรับเปลี่ยนสุขนิสัย ได้แก่ 1.การดื่มน้ำให้มากพอ อย่างน้อย 2-3 ลิตรต่อวัน 2.ทานอาหารเส้นใยสูง คือ ผัก ผลไม้ 3.ออกกำลังกายเป็นประจำ ช่วยสนับสนุนให้มีการบีบตัวของลำไส้ และ4.การทำกิจกรรมเพื่อคลายเครียด</p>	
<p><b>อย่าด่วนสรุปเหตุฆ่าตัวตาย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus, pptvhd36, linetoday)  -พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยจากสถานการณ์ความกดดันในสังคมที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้น โดยปี 2565 มีอัตราสูงที่สุดในรอบห้าปีที่ผ่านมา และเป็นที่น่าสังเกตว่าในระยะหลังมักมีการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตายอย่างกว้างขวางในสื่อออนไลน์ พร้อมมีการวิจารณ์หรือด่วนสรุปสาเหตุ และตำหนิผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบของ Hate speech มากขึ้น ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เปรียบเสมือนการพิพากษาคนโดยไม่เจตนา จะยิ่งเพิ่มความเกลียดชังกันในสังคม</p>	
<p><b>วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, innnews, linetoday, กรมประชาสัมพันธ์)  - นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (Voluntary Counseling and Testing Day: VCT Day) รณรงค์ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงตรวจเอชไอวี VCT Day 1 กรกฎาคม 2566 “Normalize HIV Testing: ตรวจฟรี ตรวจง่าย ตรวจเอชไอวีให้เป็นเรื่องปกติ” หากผลตรวจพบมีเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษารักษาฟรีครอบคลุมทุกสิทธิ์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>แจกชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา, linetoday, thecoverage)</p> <p>- นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย นพ.ไพฑูริย์ เพ็ญสุวรรณ ผอ.กลุ่มจังหวัด เขต 7 ขอนแก่น, นพ.วัชร เยี่ยมรัมย์ภูผ ผอ.รพ.พนมไพร /รอนนพ.สสจ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารจากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการนำร่องตั้งร้านยา คลินิกการพยาบาลฯ ร่วมกระจายชุดเก็บส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง คู่มือหญิงไทยให้ทางไกลมะเร็งปากมดลูก ใน 4 จังหวัด เขต 7 ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด จำนวน 119 แห่ง พร้อมเพิ่มความสะดวก ลงทะเบียนผ่าน แอป 'เป่าตัง' คู่มือหญิงไทย ลดเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก</p>	-
<p><b>จับร้านขายมือถือขายยาทรามาดอล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, linetoday)</p> <p>- เจ้าหน้าที่สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับตำรวจ แดงลงข่าว จับร้านขายมือถือลักลอบจำหน่ายยาแก้ไอผสมทรามาดอล และ Benzhexol 5 หรือ B5 (ปีไฟล์) ให้นักเรียนในจ.พิษณุโลก และนร.หลายรายมีอาการข้างเคียง มีอาการเฉื่อยชา มีผลทางระบบประสาท โดยร้านดังกล่าวเปิดเป็นร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือบังหน้า เจ้าหน้าที่จึงทำการล่อซื้อ จับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย และพบยาแก้ไอ 88 ขวด ยาทรามาดอล 700 เม็ด ยา B5 จำนวน 920 เม็ด เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าทำมากกว่า 2 ปีแล้ว จำหน่ายในราคาชุดละ 100 บาท (ยาแก้ไอ-ทรามาดอล) ส่วน B5 ราคา 10 เม็ด ราคา 40 บาท ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีในข้อหา ผิด พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 มาตรา 12 ซ้ำหาขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้อนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท</p>	-
<p><b>ชี้แจงเคสเด็ก ม.1 เสียชีวิต ป่วยโรคฉี่หนู</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, ch7, ch3, nation, linetoday)</p> <p>- นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นพ.สสจ.อุบลราชธานี แดงลงชี้แจงนักเรียน ม.1 ปวดขาไป รพ. หมอฉีดยาให้ก่อนซ็อกเสียชีวิต จากการตรวจประวัติรักษาและผลเลือด พบว่าป่วยเป็นโรคฉี่หนู เผย ปี 2566 จ.อุบลฯ พบผู้ป่วยแล้ว 36 ราย พร้อมแนะนำประชาชนป้องกันโรคจากฉี่หนู</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยนิวส์</p> <p>- จากข้อมูลที่ระบุว่า น้ำตาลเทียมทำให้เกิดการก่อตัวของโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าการบริโภคน้ำตาลเทียมไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งในมนุษย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenews</p> <p>- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริง การแชร์ข้อความผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในประเด็นเรื่องดื่มน้ำโซดาช่วยให้อาหารย่อยได้ง่ายขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่า โซดา คือ น้ำ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งไม่มีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร อีกทั้งยังไม่มีการศึกษาใดยืนยันได้ว่า การดื่มโซดาช่วยย่อยอาหารได้ ซึ่งโซดามีฤทธิ์เป็นกรดเล็กน้อย ไม่มีฤทธิ์ในการย่อยอาหาร</p>	-
<p><b>ไทยแลนด์เฮลท์แคร์ 2023</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>-บรรยาการคางานไทยแลนด์เฮลท์แคร์ 2023 “เกษียณสมเอมสร” ที่บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์กร และหน่วยงานพันธมิตรสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ระหว่าง 29 มิ.ย. ถึง 2 ก.ค.นี้ เวลา 10.00-20.00 น. ที่สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ ประชาชน-ผู้สูงวัย มารอรับบัตรคิวลงทะเบียนตรวจสุขภาพกันตั้งแต่เช้า กรมควบคุมโรคจัดฉีดวัคซีน โอมิครอนารุ่นใหม่ ป้องกันโควิดสายพันธุ์ใหม่ ให้ฟรีวันละพันคน ขณะที่บูธตรวจการได้ยิน-ทรงตัว รพ.จุฬาฯ คนสนใจรอคิวแน่น ด้านเวิร์กช็อปป้องกัน-บริหารเข้า รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รับความสนใจจากผู้สูงวัยเข้าฟังการสนวิธีดูแลสุขภาพเข้าด้วยสมุนไพร</p>	
<p><b>เตือนไข้เลือดออก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-นสพ.ท้องถิ่นในกรุงมอสโกของรัสเซีย เตือนพลเมืองไปเที่ยวไทยระวัง ไข้เลือดออก หลังสธ.ไทยเผยปีนี้ระบาดหนัก แนะนำชาวรัสเซียตรวจสอบการทำประกันภัยด้วยว่าครอบคลุมการรักษาโรคไข้เลือดออกหรือไม่</p>	